



TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

THÁI THUY

Các địa phương sau sáp nhập hoạt động ổn định, nền nếp

Thái Thụy là huyện có các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sáp nhập lớn nhất tỉnh với 21 xã, thị trấn thành 9 xã, thị trấn mới. Sau một thời gian sáp

nhập, các đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập trên địa bàn huyện đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của nhân dân.

Đến trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hòa An sau một thời gian thực hiện sáp nhập từ hai xã Thái Hòa và Thái An trước đây, chúng tôi nhận thấy đội ngũ cán bộ, công chức

làm nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân với tinh thần trách nhiệm,

(Xem tiếp trang 3)
TRẦN TUẤN



Thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy).

● Kết nối nguồn lực, phát triển khởi nghiệp

Đó là nội dung chương trình tọa đàm do Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần CEO Thái Bình Holding (CBH) tổ chức chiều ngày 20/9. Tới dự có lãnh đạo Sở Công Thương, Tỉnh đoàn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Bình và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tọa đàm, ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch CEO Holding Việt Nam chia sẻ sứ mệnh của công ty, giá trị mà CBH mang đến cho xã hội và cộng đồng doanh nghiệp; các giải pháp hỗ trợ cho cộng đồng nhà đầu tư về việc tìm kiếm các Start-up tiềm năng và thẩm định dự án hiệu quả. Một số giải pháp kết nối các nhà đầu tư tỉnh với các nhà khởi nghiệp mới và tìm ra giải pháp, mục tiêu kiến tạo doanh nghiệp thành công bằng tổng thể các giải pháp phù hợp với thực tiễn. Tham dự buổi tọa đàm, một số doanh nghiệp trong tỉnh đã đóng góp và xây dựng ý kiến cho các kế hoạch xây dựng nền kinh tế sau dịch Covid-19, giúp đỡ và phát triển các Start-up tương lai của Thái Bình.

Ngay sau cuộc đối thoại kết nối nhà đầu tư và hội đồng khoa học của CBH, có 20 doanh nghiệp nhỏ đăng ký tư vấn hỗ trợ; 100 bạn trẻ đăng ký tham gia hệ sinh thái CBH để được nhận vốn, nhận sự hỗ trợ về vốn, nhân lực và công cụ quản trị doanh nghiệp hiệu quả.

● Thiết lập hệ thống kênh bán hàng trực tuyến

Đó là nội dung khóa học cho các doanh nghiệp, thanh niên khởi nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Đông Hưng do Sở Công Thương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Hải Phòng vừa tổ chức.

Tham gia khóa học, các học viên được PGS, TS Nguyễn Thanh Bình, Chủ nhiệm bộ môn Marketing của Đại học Ngoại Thương trực tiếp truyền đạt, giải đáp một số nội dung như: Xu hướng mua sắm trực tuyến (online) của người tiêu dùng Việt Nam; tiêu chí lựa chọn kênh bán hàng online hiệu quả tại Việt Nam hiện nay và cách thiết lập kênh bán hàng online. Đặc biệt, các học viên được hướng dẫn cụ thể các bước cần thực hiện để thiết lập kênh bán hàng online từ khâu tìm kiếm nhu cầu thị trường, viết bài quảng bá sản phẩm, thiết kế một website bán hàng, chạy quảng cáo thu hút khách hàng, cách tạo uy tín trên các kênh online... Việc tổ chức khóa học về thương mại điện tử, Sở Công Thương mong muốn sẽ giúp các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh hiểu biết và nắm bắt cơ hội phát triển thị trường, gia tăng tiêu thụ hàng hóa, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh có nhiều khó khăn do dịch Covid-19 tác động thời gian qua.

KHẮC ĐUẤN

Trang **3**

155 quần chúng ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 155 quần chúng ưu tú của Đảng bộ Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và lý tưởng cách mạng phấn đấu, rèn luyện để

trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhiệm vụ của mỗi đảng viên. Trên cơ sở đó, từng học viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

THU THUY

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố

Hội Nông dân thành phố Thái Bình vừa tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hơn 200 đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân của 12 xã, phường trên địa bàn thành phố đã được quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông tin tình hình thời sự trong nước, thế giới và khu vực thời gian qua. Cũng tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn nghiệp vụ vay vốn ngân hàng cho cán bộ hội cơ sở và thống nhất

một số nội dung về nghiệp vụ công tác hội.

Thông qua hội nghị, cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn nắm được những định hướng lớn để ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ đó căn cứ vào tình hình thực tiễn ở cơ sở để triển khai thực hiện, góp phần cùng với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đề ra, xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

TIẾN ĐẠT

Hiệu quả giống lúa BC15 kháng đạo ôn

(Xem trang 2)



Tham quan mô hình cây giống lúa BC15 kháng đạo ôn của Thai Binh Seed tại xã Phúc Thành (Vũ Thu).

Tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Số lượng chủ phương tiện cấp đổi biển số màu vàng còn hạn chế

Trang **4**

Lúa mùa dự kiến thu hoạch sớm hơn từ 5 - 7 ngày

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 18/9, toàn tỉnh có khoảng 70.000ha lúa mùa đã trở bông (bằng 89,8% diện tích gieo cấy). Dự kiến, lúa mùa thu hoạch sớm hơn so với trung bình nhiều năm từ 5 - 7 ngày, là điều kiện thuận lợi để giải phóng đất sản xuất cây vụ đông ư ấm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trong ngành tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, dự tính, dự báo và chỉ đạo phòng, trừ sâu bệnh trên lúa cuối vụ, đặc biệt là rầy nâu, sâu đục thân, bệnh đạo ôn hại cổ bông... Khuyến cáo các địa phương thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa mùa, đặc biệt là trà lúa mùa sớm với phương châm "xanh nhum hơn già đồng"; chuẩn bị cây con (làm bầu) để có thể trồng cây vụ đông ngay sau khi thu hoạch lúa; bố trí quỹ đất hợp lý cho cây vụ đông sớm, tranh thủ thời vụ cần rế lúa đặt bầu, hoàn thiện luống sau, chú ý tạo rãnh thoát nước xung quanh và bê mặt ruộng để phòng mưa úng.

NGÂN HUỖN

Đại hội đại biểu Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Thái Thụy

Sáng ngày 20/9, Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Thái Thụy tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Thái Thụy hiện có gần 1.000 hội viên ở 3 lực lượng: bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia sinh hoạt. Mặc dù tuổi cao, sức khỏe ngày càng suy giảm, song với tinh thần của chiến sĩ Trường Sơn, các hội viên luôn động viên, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"... Các hoạt động tình nghĩa, tri ân đồng đội được Hội đặc biệt quan tâm. 5 năm qua, Hội đã tham mưu, kết nối để hỗ trợ xây dựng 7 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 520 triệu đồng;

(Xem tiếp trang 4)

KUÂN PHƯƠNG

MINH PHÚ Tiếp nhận hơn 60 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa



Các nhà hảo tâm trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho ông Nguyễn Gia Giáp.

Sáng ngày 20/9, xã Minh Phú (Đông Hưng) tổ chức tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Gia Giáp, thôn Thọ Hưng, bị ảnh hưởng gián tiếp từ chất độc da cam/Đioxin.

Gia đình ông Nguyễn Gia Giáp là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân ông Giáp và em trai ông đều bị ảnh hưởng gián tiếp chất độc hóa học từ bố, bố mẹ ông Giáp đã già yếu, không có khả năng lao động. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông, chính quyền địa phương và các tổ chức thiện nguyện đã vận động các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ. Sáng ngày 20/9, các nhóm thiện nguyện đã tổ chức trao tiền hỗ trợ trên 60 triệu đồng cho gia đình ông Giáp để xây dựng nhà. Trong quá trình xây dựng, các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục hỗ trợ mua trang thiết bị. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ trong cộng đồng, giúp các gia đình ổn định cuộc sống.

THU HIỀN